
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร์ฯ 
ครั้งที่  9/2553  วันที่  28  ตุลาคม  2553 
--------------------------------------------------  

เรื่องที่ประชุม มติที่ประชุม 
วาระที่ 1  แจ้งเพื่อทราบ 
1.1.1 การไปราชการ ณ Nottingham  University   ประเทศมาเลเซยี  ตามท่ีคณะ
ผู้บริหาร และผู้แทนภาควิชา ได้เดินทางไปราชการ  ระหว่างวันที่  17-20  ตุลาคม  2553   
ณ  Nottingham  University Malaysia campus ประเทศมาเลเซีย  เพื่อ เข้าร่วม
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตรร่วม  และการแลกเปลี่ยนนิสิต และอาจารย์ 
เพื่อศึกษาและทําวิจัยนั้น ได้รับความร่วมมือจาก  Nottingham  University  เป็นอย่างดี
และมีโอกาสในการสร้างหลักสูตรร่วมและการแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ต่อไป 

 
ที่ประชุมรับทราบ  

1.1.2   สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคลและคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลัย   ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มีวาระการประชุมที่เกี่ยวกับคณะเกษตรศาสตร์ฯ คือ  1)  
ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระพล  ภานุไพศาล ได้ลาออกจากราชการ ทําให้ตําแหน่งข้าราชการ
ว่างลง  ดังนั้นคณะฯ สามารถสรรหาบุคลากรที่เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาแทนได้   2)  มหาวิทยาลัยขอใหทุ้กคณะฯ ปรับปรุง
เรื่องการบริหารจัดการด้านงานวิจัย ให้มผีลงานมากขึ้น 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.3  รายงานการประชุมสภาวิชาการ  ตามทีห่ลักสูตรของคณะฯ ได้เข้ารับการพจิารณาใน
การประชุมสภาวิชาการ และมมีติอนุมัติในหลกัการแล้ว แต่ทา่นอธิการบดีจะขอดูรายละเอยีด
โครงสร้างของหลักสูตรดังกล่าวก่อน  โดยหลกัสูตรทีผ่่านการอนุมัติ คือ ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรก์ารเกษตร  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขา
วิทยาศาสตรก์ารอาหาร  ระดับปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารอาหาร  และระดับปรญิญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการอาหาร  

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.4  การสรรหานายกสภามหาวทิยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ  
มหาวทิยาลยัได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคณุวุฒิ  เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว โดยจะให้มกีารเสนอรายชื่อ
ในวันที ่ 8  พฤศจิกายน  2553  และสามารถเสนอชื่อล่วงหน้าได้ต้ังแต่วันที่ 1- 5 พฤศจิกายน 
2553 ทีห่น่วยกฎหมาย จึงขอประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรของทุกภาควิชาทราบต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.5  การประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตร ตามท่ีได้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตร  มี
วาระการประชมุดังนี้  1)  สภาคณบดีสาขาเกษตรได้มีการคัดเลือกประธานสภาคณบดคีนใหม ่ 
โดยที่ประชุมได้เลือก รองศาสตราจารย ์ดร.วัลลพ  สันติประชา  คณบดีคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เป็นประธาน สภาคณบดีสาขาเกษตร  
ส่วนฐานข้อมูลของสภาคณบดียังคงอยู่ทีม่หาวิทยาลัยอุบลราชธานี   2)  สภาคณบดีได้เสนอ
เอกสารการทําความร่วมมอืกบัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการทํา มคอ. 1 แล้ว 
3)  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งว่ามีทนุการศกึษาระดบัปริญญาเอก จํานวน 1 ทุน รับ
เฉพาะคนไทย ในสาขาด้านพลังงาน   4)  สภาคณบดีจะมบีทบาทมากขึน้ โดยการออก
บทความเผยแพร่ ซึ่งจะมีคณบดีคณะต่าง ๆ ร่วมกันเขียนบทความ 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.2.1  รายงานการติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่  ที่ประชุมรับทราบ 



8/2553  หน่วยประชุมได้ดําเนินการตามวาระการ ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  
ครั้งที่  8/2553   ได้มีการดําเนินการตามมติที่ประชุมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว  
1.2.2  สรปุรายงานการใช้หอ้งศึกษา และห้องคอมพิวเตอร์ ของคณะฯ   ตามท่ีคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ  ได้เปิดให้บริการห้องศึกษา และห้องคอมพิวเตอร์ ของคณะฯ ถึงเวลา  
24.00 น.  นั้น ในเดือนกันยายน  2553  มผีู้เข้าใช้บริการ รวมทั้งสิ้น  3,171  คน  โดยนิสิต
ที่เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนสิิตจากคณะเกษตรศาสตร์ฯ    

ที่ประชุมรับทราบ 

1.2.3  สรปุผลการประเมินผู้บริหาร ครั้งที่ 1  ประจําป ี2553   ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ  
ได้ดําเนินการประเมินผู้บรหิารตามเกณฑข์องการประกันคณุภาพการศกึษา  ซึ่งคณะฯ ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืน จํานวน 30 ชุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเหน็ในเรื่อง
คุณลกัษณะผู้บริหารในระดับ มาก รองลงมาคือระดับปานกลาง  ระดับมาก ระดับควรปรบัปรุง 
และระดับน้อย ตามลําดับ  และด้านนโยบายผู้บรหิาร  มีความเห็นอยู่ในระดับมาก  ในทกุด้าน 
รองลงมาคือปานกลาง มาก นอ้ย และควรปรบัปรงุ  โดยมีขอ้เสนอแนะว่า KM ยังไม่ชัดเจน
ควรพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ เพื่อความก้าวหนา้และยั่งยืน มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
ของคณะฯ  และหัวหน้าภาควิชาควรอยู่ปฏิบัติงานที่ภาควิชาใหม้ากกว่านี้ 

ที่ประชุมรับทราบ  และมอบ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ดําเนินการปรบัปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

1.2.4  รายงานการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายการประกนัคณุภาพการศึกษา ครัง้ที่ 
2/2553  ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก 2 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก นัน้ และเมื่อวันที ่1 
ตุลาคม 2553 ได้มีการประชุมเครือข่ายมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ คือ คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ จะขอไม่เข้าร่วมเครือข่ายเนื่องจากจะเข้าร่วมเครือข่ายในกลุ่มสังคมศาสตร์
ด้วยกัน และวาระเสนอเพื่อพิจารณา คือ แผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายครั้งต่อไป 
กิจกรรมที่จัด/วันเวลาและสถานที่ดําเนินการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาจัดกิจกรรมเครือข่ายนิสิต
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หวัข้อ  “ ความภาคภูมิใจในการทํากิจกรรมของนิสิต”  โดยจะจัด
กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2553   

ที่ประชุมรับทราบ 

4.1   ขอรับการประเมนิตําแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงานสายบริการ (ช.2) 
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร   ด้วย นายธีระเดช  อยู่นิ่ม  ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท และค่าครองชีพ 1,500 บาท  รวมเปน็
เงิน 9,440 บาท เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 มีความประสงค์ขอรับการ
ประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานสายบริการ (ช.2)  ดังนั้นจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา หาก
เห็นชอบขอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน  
นายธีระเดช  อยู่นิ่ม  ต่อไป 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และ
ให้แต่งต้ัง รองคณบดีฝ่าย
บริหาร เป็นประธาน โดยมี 
ดร.คํารพ  รัตนสุต  ดร.วร
สิทธ์ิ  โทจําปา และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ภิรมย์  อ่อนเสง็  
เป็นกรรมการ และมี หัวหน้า
สํานักงานเลขานุการคณะฯ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

4.2  การขอกําหนดตาํแหนง่เปน็ รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  
เปรมจิต    มีความประสงค์ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ ซึ่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  เปรมจิต  ได้ผ่านการประเมินการสอนและประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนแล้ว  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ก.พ.อ. 03  ซึ่งที่ประชุมเสนอให้มีการ
ปรับแก้ไขในเรือ่งขนาดของตัวอักษร  ในข้อ 3.2.2 และ 3.2.3   

ที่ประชุมเสนอแนะให้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร เปรม
จิต ปรับแก้ กพอ.03 ในข้อ 
3.2.2 และ 3.3.1 



4.3  พิจารณาองค์ประกอบและตัวบ่งชีท้ีภ่าควิชาขอรบัการประเมนิตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2553   ด้วยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  ได้ขอความร่วมมือจากภาควิชาในการ
พิจารณาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ภาควิชาขอรับการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2553  
ซึ่งทั้ง 3 ภาควิชาเสนอขอรับการประเมิน  องค์ประกอบที่ 1  องค์ประกอบที่ 2  องค์ประกอบที่ 
3  องค์ประกอบที่ 5  สําหรับองค์ประกอบอื่น ๆ ภาควิชาเห็นว่าคณะฯ ดําเนินการอยู่แล้ว 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

ที่ประชุมมีมติให้ภาควิชา
ประเมินองค์ประกอบที่ 2 , 3 
,4 และ 9  และมอบรอง
คณบดีฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของคณะฯ ไป
พิจารณาร่วมกับภาควิชาใน
การประเมินตัวบ่งชี้ย่อยต่อไป 

5.1   งบประมาณแผ่นดนิคณะเกษตรศาสตร์  ประจาํปีงบประมาณ 2554   คณะ
เกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผน่ดิน  เปน็จาํนวนเงิน  2,627,600  บาท  ซึ่ง
ในปีทีผ่่านมากคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับงบประมาณแผน่ดินลดลงเรื่อย ๆ  ทั้งที่ค่า FTES 
ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ  ก็เพิ่มขึ้น  ดังนัน้ในปีงบประมาณ 2554  คณะฯ  ขอจัดสรรดังนี้  คือ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ภาควิชาละ  500,000 บาท  
สําหรับภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  300,000 บาท  ซึ่งคณะฯ จะซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ทีม่ีความจําเป็นต่อการเรียนการสอนก่อน หากรายการใดที่สามารถรอได้ให้ดําเนินการ
หาข้อมลูราคาค่าซ่อมและห้างร้านที่จะซ่อมรอไว้ก่อน หากคณะฯ มีงบประมาณเพียงพอคณะฯ 
จะดําเนินการซอ่มให้ต่อไป 

ที่ประชุมมีมติให้ภาควิชาปรับ
ลดงบประมาณ  50%  จากที่
ได้รับการจัดสรรแล้ว 
 

5.2   หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ   ดร.คํารพ  รัตนสุต  ขอหารือที่ประชุมว่า 
การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณภาพทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาเอก  คณะฯ มี
นโยบายในการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดเดียวทั้งคณะฯ หรือของแต่ละหลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการจากส่วนกลางของคณะฯ ร่วมอยู่ด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในทาง
เดียวกันต่อไป 

ที่ประชุมมีมติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการตามหลักสูตรที่
นิสิตสังกัด 

 










